

Số: /UBND-NV

Hà Quảng, ngày tháng 3 năm 2021

V/v trả lời nội dung
phản ánh của công dân

Kính gửi: Hệ thống kết nối Cao Bằng.

Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng nhận được phản ánh của công dân trên hệ thống kết nối Cao Bằng, cụ thể:

Ý kiến phản ánh thứ 1

- Tiêu đề phản ánh: Chuyển đổi vị trí công tác

- Nội dung phản ánh như sau: “kính gửi: UBND huyện Hà Quảng Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2021 về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2021. Đối với chức danh địa chính xây dựng nông nghiệp đô thị và môi trường như xã ngọc động, đa thông, thanh long, thị trấn thông nông công tác đã trên 10 năm ở một đơn vị mà không phải chuyển đổi vị trí công tác. Trong khi đó những công chức khác thời gian công tác ít hơn lại chuyển đổi. Đề nghị UBND huyện xem xét lại cho công bằng, khách quan”.

Ý kiến phản ánh thứ 2

- Tiêu đề phản ánh: Cán bộ công chức

- Nội dung phản ánh như sau: “Đề nghị lãnh đạo huyện ủy, ủy ban huyện Hà Quảng tăng cường lãnh chỉ đạo việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp huyện, xã. Thực hiện chuyển đổi đảm bảo công bằng, khách quan cần xét đến năm công tác, có những công chức ở một đơn vị trên 5 năm, 10 năm không thực hiện chuyển đổi mà những công chức mới công tác từ 2 năm đến 5 năm đã thực hiện chuyển đổi. Tránh chủ nghĩa cá nhân, có công chức bị chuyển đổi thường tìm những người trong cơ quan tổ chức tham mưu trong công tác cán bộ để tác động đã đúng tiêu chuẩn đủ điều kiện thì cứ thế mà thực hiện”

Sau khi xem xét, xác minh, Ủy ban nhân dân huyện trả lời ý kiến của công dân như sau:

Theo Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện về xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh công chức Tài chính - Kế toán, Địa chính- Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường. Việc thực hiện tuân thủ nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, các vị trí trong kế hoạch chuyển đổi đều đã có thời gian công tác và đủ các điều kiện, tiêu chuẩn khác để thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ý kiến “Đổi với chức danh địa chính xây dựng nông nghiệp đô thị và môi trường như xã ngọc động, đa thông, thanh long, thị trấn thông nông công tác đã trên 10 năm ở một đơn vị mà không phải chuyển đổi vị trí công tác”: Hiện nay, thị trấn Thông Nông và các xã Đa Thông, Thanh Long đang có công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường có thời gian công tác tại 01 địa phương từ 10 năm trở lên. Tuy nhiên, việc thực hiện chuyển đổi vị trí phải căn cứ vào năng lực công tác, chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ và thực tế công tác tại địa phương; chuyển đổi vị trí theo lộ trình và tạo điều kiện thuận lợi để công chức phát huy được năng lực và nâng cao hiệu quả công tác. Đối với những công chức đã có thời gian công tác lâu năm, thuộc danh mục vị trí phải thực hiện chuyển đổi, Ủy ban nhân dân huyện sẽ căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực thực tế để sắp xếp, bố trí và thực hiện chuyển đổi theo quy định.

Việc chuyển đổi vị trí công tác luôn nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; quá trình thực hiện có sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn, sự kiểm tra, giám sát của cấp có thẩm quyền. Do vậy, Ủy ban nhân dân huyện mong công dân tin tưởng, ủng hộ và chấp hành tốt các quy định của Nhà nước để thực hiện tốt các quy định của pháp luật nói chung, Luật Phòng, chống tham nhũng nói riêng.

Trên đây là nội dung trả lời về phản ánh của người dân của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng./.

Nơi nhận:

- Hệ thống kết nối Cao Bằng;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Tùng